

và đời sống nhân dân. Song, trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả nổi bật: Kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển, nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước (*Tổng sản lượng lương thực có hạt, giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách trên địa bàn, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng*); công tác di dân tái định cư các dự án thủy điện được tập trung chỉ đạo, hoàn thành di chuyển toàn bộ số hộ tái định cư thủy điện Lai Châu, đáp ứng tiến độ ngăn sông tích nước lòng hồ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực: quy mô mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được củng cố, chất lượng giáo dục được nâng lên, duy trì và giữ vững công tác phổ cập giáo dục các cấp học; công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo, không để dịch bệnh lớn xảy ra; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tập trung triển khai thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế: Diện tích gieo trồng một số cây nông nghiệp chậm so với cùng kỳ năm trước, dịch bệnh trên đàn gia súc, vật nuôi còn xảy ra; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tiến độ thực hiện xây dựng cơ bản còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học còn hạn chế; chất lượng khám, chữa bệnh tại một số phòng khám đa khoa khu vực còn thấp, tỷ lệ sinh con thứ 3 và tình trạng tảo hôn còn ở mức cao; tình trạng nợ đọng bảo hiểm còn tồn đọng trong nhiều tổ chức, doanh nghiệp; một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chậm được triển khai ở một số đơn vị; đời sống của một bộ phận dân cư còn gặp nhiều khó khăn nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp; khiếu kiện liên quan đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư vẫn xảy ra.

2. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch KT-XH năm 2015

- (1). Cây chè: Tổng diện tích 3.431 ha, trong đó: Trồng mới 369 ha.
- (2). Cây cao su trồng mới: Huyện Nậm Nhùn 0 ha, huyện Mường Tè 200 ha.